

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๓๓๖๔๒



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนวทางดำเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๗ มีรายงานผู้ป่วยสะสมจำนวน ๔,๐๒๘ ราย อัตราป่วย ๗๓.๖๒ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๔ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๐ และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ได้มีวาระการประชุม เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ สถานพยาบาล และสวนสาธารณะ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีมติที่ประชุมให้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประสานส่งแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมการรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้

๑. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ผ่าน Google Form ทุกสัปดาห์ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในอาคาร สถานที่ เช่น อาคารเรียน เรือนเพาะชำหรือแปลงสาธิต การเกษตร บ้านพักครู บริเวณสวนหย่อม และบริเวณลานจอดรถ เป็นต้น

๒. สนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ เพื่อการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายของสำนักอนามัย โดยจะมีการแจ้งประสานล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

๓. ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยงของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในภาวะเสี่ยงที่พบลูกน้ำยุงลาย เช่น จานรองกระถางต้นไม้ ไม้ น้ำ กาบใบพืช ถาดรองตุ๊กตน้ำ ยางรถยนต์ ถังรองน้ำใช้และภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้งแจ้งอาการของโรคไข้เลือดออกให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงมากกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่น หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยด่วน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พร้อมรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวมัญชुकานต์ งามบุญฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๙๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑

“เรียนดี มีความสุข”

เอกสารแนบท้ายหนังสือ

เรื่อง แนวทางดำเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

หัวข้อ	QR Code
๑. เอกสารแนะนำวิธีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	
๒. Google Form รายงานผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI)	
๓. สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก	